



ลำดับที่ 47/2560

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด ลำดับที่ 45/2560 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้ประกาศแจ้งให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกได้รับทราบโดยทั่วกันแล้ว นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 53/2560 ในคราวประชุมครั้งที่ 40/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 จึงประกาศรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ (รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อที่แนบ)

ฉะนั้น ให้ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ใน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ลำดับที่ 1 ตามประกาศฉบับนี้ ให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด หากไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่ขอรับการบรรจุและแต่งตั้งครั้งนี้ และจะเรียกผู้สอบคัดเลือกได้ในลำดับถัดไปเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งต่อไป

สำหรับวันที่ไปรายงานตัวให้นำหลักฐานและเอกสารต่าง ๆ ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. บุคคลคำประกัน จำนวน 2 คน และจะต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐตั้งแต่ระดับ 7 หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่ระดับ 8 ขึ้นไป ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจังหวัดเลย ทำสัญญาคำประกันไม่น้อยกว่าสองคน และ
2. เงินสดคำประกัน 60 เท่าของอัตราค่าจ้างรายวัน โดยเฉลี่ย
3. พันธบัตรรัฐบาล หรือบัญชีเงินฝาก หรือเงินสด หรือสิ่งหาปริมาณที่ปลอดจากการจำนอง มาจําเป็นหลักประกัน ไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

อนึ่ง สำหรับการประกาศรายชื่อของผู้สมัครสอบคัดเลือกได้ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด ฉบับนี้ สหกรณ์จะขึ้นบัญชีรายชื่อไว้มีกำหนด 1 ปี แต่ถ้าหากมีการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันใหม่ การขึ้นบัญชีรายชื่อผลการสอบคัดเลือกตามประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด ฉบับนี้ เป็นอันยกเลิกไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

(นายวรพจน์ ไสระสิงห์)
รองประธานกรรมการ ทำการแทน
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด

บัญชีแนบท้ายประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สหกรณ์

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - ชื่อสกุล	หมายเหตุ
1	02	น.ส.ลภัสรดา อางแก้ว	
2	06	น.ส.สุภรักษ์ กัลยา	
3	03	น.ส.พรรณกาญจน์ ไสระสิงห์	
4	01	น.ส.พัชริลา ประสาวะนัง	
5	04	น.ส.มลชรีภรณ์ ทาสาลี	

